



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25569

หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 26.22 Ad Value: 55,062

PRValue (x3): 165,186

ศิลปิน: สีส

หัวข้อข่าว: 'วิชญ์'รับสอบราชการวธ.มีปัญหา

'วิชญ์'รับสอบราชการวธ.มีปัญหา

ดร.วิชญ์ เกรียงงาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เดินสายเยี่ยมชม กระทรวงในกำกับที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีทั้งกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อติดตามการ ดำเนินงานการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล ซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีบริบทของการ ทำงานที่แตกต่างกัน โดยตนอยากให้ ศธ.และ วธ.รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ ทำงานร่วมมือกันมากขึ้น เนื่องจากลักษณะงาน สามารถเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งตนไม่ใช่มุ่งจัดการ ศึกษาที่เน้นคุณภาพอย่างเดียวแต่จะอย่างไร ให้เด็กไทยมีทักษะเฉพาะตัว เช่น การพูด โครเงการ 1 คน 1 กีฬา หรือ 1 คน 1 ดนตรี เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ส่วน ประเด็นของ วธ.ที่มีเรื่องร้องเรียนการจัด สอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการ วัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตราว่า มีความไม่ชอบมาพากลนั้น เรื่องนี้ตนได้ รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ซึ่งนาย

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวได้มีการตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงมี นายสมเกียรติ พันธธรรม ผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็น ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่า หัวข้อการทดสอบ สมรรถนะของร่างกาย ด้านความแข็งแรง ความ คล่องตัว ความเร็ว และความอดทน เต็ม 50 คะแนน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องวิ่งเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร แต่คนกลุ่มนี้วิ่งไม่ผ่าน โดยหลักการ คะแนนหัวข้อนี้จะต้องเป็นศูนย์ แต่เมื่อรวม คะแนนแล้วกลับได้คะแนนในลำดับต้น ๆ รวม ถึงประเด็นร้องเรียนที่มีข้าราชการในศธ.จัดตัว ข้อสอบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน ข้อเท็จจริง ซึ่งตนก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็น พิเศษ เพราะการดำเนินการก็ต้องเป็นไปตาม กระบวนการ ว่ากันด้วยพยานหลักฐานและ ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็น และ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยนาย อิทธิพลก็ได้บอกว่ามีกรอบระยะเวลาการ สืบสวนภายในเดือน ต.ค.นี้ หลังจากนั้นจะสรุป รายงานให้ต้นรับทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อจะ ได้วางแผนแก้ปัญหาคือต่อไป.